

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา และถอดบทเรียนผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมกรมปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดฯ เขต ๕

คุณธรรม เป้าหมาย	กิจกรรม/โครงการ	การประเมินผลสำเร็จ	แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา	ผลการดำเนินงาน
พอเพียง	มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานปลัดฯ เขต ๕	บุคลากรในสำนักงานปลัดฯ เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	จากการดำเนินโครงการ ปริมาณการใช้ พลังงานลดลง	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
วินัย	งานโยธา	บุคลากรในสำนักงานปลัดฯ เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
	การจัดประชุมเฉลิมพระเกียรติ	บุคลากรในสำนักงานปลัดฯ เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนที่ แสดงออกถึงการเทิดทูลสถาบัน พระมหากษัตริย์	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
	ประกาศสำนักงานปลัดฯ เขต ๕ เรื่อง ผลการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕	บุคลากรในสำนักงานปลัดฯ เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ามามีส่วน ร่วมในการคัดเลือก	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
	ประกาศสำนักงานปลัดฯ เขต ๕ เรื่อง ผลการประเมิน โครงการประกวด “บ้านสะอาด หน้าบ้าน น่านอง”	บุคลากรในสำนักงานปลัดฯ เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ามามีส่วน ร่วมโครงการประกวด	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
	เกียรติบัตร “ระดับส่งเสริม คุณธรรม” โครงการส่งเสริม ชุมชน องค์กร อำเภอ และ	บุคลากรในสำนักงานปลัดฯ เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	สำนักงานปลัดฯ เขต ๕ ได้มีการเพิ่ม ช่องทางการเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

คุณธรรม เป้าหมาย	กิจกรรม/โครงการ	การประเมินผลสำเร็จ	แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา	ผลการดำเนินงาน
	จังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผน แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ			
สุจริต	กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ได้มีการเพิ่ม ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมตาม โครงการอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
จิตอาสา	โครงการสัตวแพทย์ พระราชทาน พ.ศ.๒๕๖๖	บุคลากรในสำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๕ ใ้ ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	มีการกำหนดแผนการปฏิบัติการที่ ชัดเจน และได้รับการร่วมมือของ หน่วยงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
	๕๕ Big Cleaning Day	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ใ้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ กำหนดแผนการ ดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
กตัญญู	วิถีวัฒนธรรม	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ใ้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	วางแผนและกำหนดกิจกรรมล่วงหน้า	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย